

Viêm âm đạo - âm hộ - cổ tử cung

Ovumix®



Viên đặt âm đạo

OVUMIX® - điều trị nhiễm trùng âm đạo, nhiễm candidas, nhiễm trichomonas, khí hư.

Ovumix phối hợp tác dụng điều trị, hồi phục và bảo vệ hoạt động của các mô của Gotu kola, với tác dụng kháng bệnh lây nhiễm từ các thành phần hoạt chất khác trên niêm mạc âm hộ - âm đạo. Gotu kola kích thích quá trình tạo hạt và thúc đẩy biểu mô phát triển, neomycin và polymyxine có phổ kháng khuẩn rộng trên các vi khuẩn Gram dương và âm, miconazole có tác dụng kháng nấm và metronidazole có tác dụng kháng lại trichomonas, giardias amebas.



BVVA
26/01/2016



Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế:
Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu.

Viêm âm đạo - âm hộ - cổ tử cung

Ovumix®



Viên đặt âm đạo

OVUMIX® - điều trị nhiễm trùng âm đạo, nhiễm candidas, nhiễm trichomonas, khí hư.

Việc điều trị viêm nhiễm âm đạo cần dựa vào sự chẩn đoán, sự chọn lựa và áp dụng các phương pháp điều trị thích hợp của thầy thuốc cùng với sự tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bệnh nhân. Ovumix với nhiều thành phần phối hợp được chỉ định điều trị viêm nhiễm âm đạo do Candidas, Trichomonas và vi khuẩn.

Mỗi viên đặt âm đạo chứa: Gotu kola 15 mg; Miconazole nitrate 100 mg; Metronidazole 300 mg; Neomicin sulfate 48,80 mg; Polymyxin B sulfate 4,40 mg. Tá dược: Witepsol H15 vừa đủ 2g.

Dược lực học: Phối hợp tác dụng điều trị, hồi phục và bảo vệ hoạt động của các mô của Gotu kola, với tác dụng kháng bệnh lây nhiễm từ các thành phần hoạt chất khác trên niêm mạc âm hộ - âm đạo. Gotu kola kích thích quá trình tạo hạt và thúc đẩy biểu mô phát triển, neomycin và polymyxine có phổ kháng khuẩn rộng trên các vi khuẩn Gram dương và âm, miconazole có tác dụng kháng nấm và metronidazole có tác dụng kháng lại trichomonas, giardias amebas.

Chỉ định: Điều trị tại chỗ viêm âm hộ - âm đạo đặc hiệu và không đặc hiệu, đặc biệt khi có kết hợp với tổn thương âm đạo; viêm âm hộ, viêm âm đạo, nhiễm khuẩn hoặc viêm rát âm đạo - cổ tử cung, nhiễm candidas, nhiễm trichomonas, khí hư.

Liều dùng và cách dùng: Nên khởi đầu điều trị với 1 - 2 viên mỗi ngày. Khi triệu chứng đã được cải thiện, tiếp tục điều trị với liều 1 viên mỗi ngày ngay trước lúc đi ngủ, cho đến khi kết thúc đợt điều trị. Nhẹ nhàng đặt viên thuốc vào sâu trong âm đạo. Mỗi đợt điều trị kéo dài liên tục ít nhất từ 5 - 10 ngày.

26/04/2016

Tác dụng phụ: Hiếm khi xảy ra: nóng rát, ngứa và kích ứng âm đạo - âm hộ. Cần lưu ý rằng không biết có bao nhiêu thành phần hoạt chất được hấp thu qua màng âm đạo, do đó không loại trừ khả năng có tác dụng toàn thân. Nguy cơ này càng tăng cao nếu bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận.

Chống chỉ định: Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc với các dẫn chất của Imidazol. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu thai kỳ. Phụ nữ cho con bú. Bệnh nhân có các bệnh về máu. Bệnh nhân có bệnh về hệ thần kinh trung ương.

Cảnh báo: Cần thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có bệnh về gan nặng. Không dùng trước khi giao hợp để gây khó thụ thai. Việc dùng thuốc này không thể ngăn ngừa các bệnh lây qua đường sinh dục. Các thành phần có trong thuốc có thể ảnh hưởng đến lớp nhựa của bao cao su hoặc màng tránh thai đặt âm đạo.

Tương tác thuốc: Tránh thụ rửa âm đạo với các chất có tính kiềm. Một lượng nhỏ thuốc có thể hấp thu vào cơ thể, do đó không thể loại trừ các tương tác toàn thân. Không dùng thuốc chung với cồn (gây tác dụng antubuse), warfarin, coumarin (thuốc chống đông) và disulfiram.

Quá liều: Nếu thuốc được sử dụng đúng, không thể xảy ra nguy cơ quá liều. Nếu quá liều xảy ra, nên điều trị thích hợp tại cơ sở y tế gần nhất.

Mô tả: Viên có màu kem đến nâu nhạt, có những hạt dỏm li ti màu nâu.

Bảo quản và độ ổn định: Giữ thuốc nơi khô mát, nhiệt độ 15 - 30°C.

Trình bày: Hộp 1 vỉ x 6 viên đặt âm đạo.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số ĐK lưu hành: VN-16700-13

Sản xuất bởi: Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.Y.A. Sanabria 2353, C.P.C1417AZE, Buenos Aires, Argentina.

Đại diện hợp pháp tại Việt Nam

Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp - ASSOPHARMA®

480C Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP.HCM

ĐT: 08 - 37751828 Fax: 08 - 37753202

www.assopharma.com



Laboratorio
ELEA